

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบหมายเลข 2: แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

กำหนดการสัมภาษณ์

วันพุธที่ 21 และวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการสัมภาษณ์และสถานที่สัมภาษณ์

รูปแบบออนไซต์ (On-Site) ณ ห้องปิงปอง ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

2. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสัมภาษณ์ และเลือกรูปแบบในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

ช่องทางที่ 1 รูปแบบออนไซต์ (On-Site)

ณ ห้องปิงปอง ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หรือ

ช่องทางที่ 2 รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

โดยสามารถเลือกรูปแบบเดียวเท่านั้น

แบบยืนยันสิทธิ์และเลือกช่องทาง
ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา



<https://bit.ly/MUGrant2022-Interview>

3. เข้าร่วมในกลุ่มไลน์ “MU Grant-Interview” ตามลำดับที่ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและชี้แจงรายละเอียดสำหรับการเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มไลน์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 1-400



<https://line.me/ti/g/Dj25AMPoS>

กลุ่มไลน์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 401-670



<https://line.me/ti/g/-y09WBSiwr>

4. เตรียมตัวให้พร้อมในวันและเวลาที่กำหนด

ติดตามการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ เวลา และสถานที่ ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านทางกลุ่มไลน์ที่ได้แจ้งไว้ โดย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เตรียมตัวให้พร้อมในวันและเวลาที่ระบุไว้

กรณีที่นักศึกษามีรายวิชาเรียนตรงกับวันและเวลาที่สัมภาษณ์ ขอให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อขออนุญาตเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมแนบหนังสือขออนุญาตที่กองกิจการนักศึกษาออกให้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาต ได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/PermissionLetter_MUGrant2022

5. เข้ารับการสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันที่ เวลา และช่องทาง ที่ได้ระบุไว้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสัมภาษณ์
